

## สรุปผลการส่งผลการไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตร์เข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															เม.พ.ค. ๐๐๓	เม.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑	นางสาวชนิดา	ศิริสุพร	นิติกรชำนาญการ	กม.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๒	นางสาวอัมรินทร์ชญา	สุทิน	นิติกรปฏิบัติการ	กม.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓	นางสาวณิชา	คำคำ	นิติกรปฏิบัติการ	กม.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๔	นายบินสุ	กลิ่นกลิ่น	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	กส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕	นางสาวประวีณา	ฤกษ์วัล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๖	นางสาวอุษาพร	แก้วศักดิ์วิ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-

## สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															บม.พ. ๐๐๓	บม.พ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๓	นางสาวสุทธิพร	วายุชนรัตน์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓						
๘	นางสาวกาญจนา	เค้านคน	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓						
๙	นางสาวสุพร	แจ่มใส	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓						
๑๐	นางสาวพนิดา	พริ้งสุกุล	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓						
๑๑	นายสุทธิพงษ์	วีระจางกูรวิทย์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓						
๑๒	นายจิณดา	สีลาใส	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓						

## สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้า หลักสูตร	หมายเหตุ
															นย.พ.ศ. ๐๐๓	นย.พ.ศ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๓๓	นายรัชกฤษ	อนาภัทรรัตน์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๔	นายพงษ์ร	พิทักษ์สกุลรัตน์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๕	นางสาวอุไรวรรณ	ชูลา	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๖	นางสาวกรรณิการ์	ศิริภากรณ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๗	นายไตรวิทย์	ใจผ่อง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๘	นายอรรถพล	ภูมิศรี	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลัก บุตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการ อบรม	รวม ระยะเวลา อบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงาน ผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตร เข้า หลักเกณฑ์	หมายเหตุ	
															ม.พ.ค. ๐๐๓	ม.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง			
๕๙	นายคณวุฒิ	ประสานเนตร	นักสืบสวน สอบสวน ปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้น จับกุมสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ใน ด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓							
๖๐	นางสาวจิตติมา	หล่อเงิน	นักสืบสวน สอบสวน ปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้น จับกุมสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ใน ด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓							
๖๑	ว่าที่ ร.ต.หญิง อาริตา	ทองเพชร	นักสืบสวน สอบสวน ปฏิบัติการ		การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้น จับกุมสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ใน ด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓							
๖๒	นายสิทธิพล	สุนทรวุฒิ	นักสืบสวน สอบสวน ชำนาญการ พิเศษ	คต.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้น จับกุมสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ใน ด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓							
๖๓	นางสาวอภิวดี	โอภิวิภารณ์	นิติกร ชำนาญการ	คต.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้น จับกุมสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ใน ด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓							
๖๔	นายสุชาติชัย	นับโงะ	นักสืบสวน สอบสวน ปฏิบัติการ	คต.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้น จับกุมสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ใน ด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓							

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๒๕	นายยอดบุตร	ก้อนแก้ว	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	คต.๑	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๕ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๒๖	นางสาวนภพร	พันจุมชัย	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ	คต.๒	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๕ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๒๗	นางสาวกัญญา	อินทรสาร	นิติกรชำนาญการ	คต.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๕ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๒๘	ว่าที่ ร.ต. อองอาจ	ชูธีง	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	คต.๑	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๕ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๒๙	นายยอดบุตร	ก้อนแก้ว	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	คต.๑	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๕ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๐	นายณวินธร	เ.สิทธิ์อง	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	คต.๒	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๕ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															น.พ.ค. ๐๐๓	น.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๓๐๑	นายหัตถเทพ	นาคประสาศ์	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	ศต.๒	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้น จับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓						
๓๐๒	นางสาวมุสดี	สิงห์เรืองธรรม	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	ศต.๒	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้น จับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓						
๓๐๓	นายวิรัช	คูหาเรืองรอง	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	ศต.๒	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้น จับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓						
๓๐๔	นายศิริราชู	อติวรรณหาพันธ์	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	ศต.๒	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้น จับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓						
๓๐๕	นายภักดิ์	สิงห์เหลือ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ศต.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้น จับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓						
๓๐๖	นายพงษ์เทพ	อนวัธน์นิรันดร์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ศต.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้น จับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓						

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักฐครเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๓๗	นายกิตติพงศ์	ศรีภานนท์	นักสืบสวนสอบสวน	บส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๙ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๘	นางสาวศุภพร	รองศรีรัตน์	นักสืบสวนสอบสวน	บส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๙ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๙	นางสาววราภรณ์	ทวงจินดา	นักสืบสวนสอบสวน	บส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๙ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๐	นายเอชชัย	ชูเมือง	นักวิเคราะห์	นย.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๙ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๑	นางสาวบุศรา	ภางรงกูร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สอ.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๙ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๒	นายเดชศักดิ์	น้อยสีดา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	ศท.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๙ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															เม.พ. ๖๐	เม.พ. ๖๐	ยังไม่ส่ง		
๔๓	นางสาวศิรษา	ช้อมสุข	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศท.	การฝึกอบรม	ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๔	นายวรวิทย์	น้อยเกิด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ศท.	การฝึกอบรม	ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๕	นายวิจิต	ปิยะวัน นาดูร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ศท.	การฝึกอบรม	ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๖	นายวรมเดช	เสื่อห้ำ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ศท.	การฝึกอบรม	ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๗	นายภาสิต	ทองกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	ศท.	การฝึกอบรม	ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๔ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้า หลักสูตรออก	หมายเหตุ
															นม.พ.ศ. ๐๐๓	นม.พ.ศ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๔๘	นายสรรเพชญ	แลงเนตรสว่าง	ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๔๙	นางศิริรัตน์	อุทัยพันธ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๐	พันตำรวจตรีวุฒิชัย	สอดส่อง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๑	นายสุวัฒน์	สังจะประกา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

## สรุปผลการสังเกตการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การดำเนินงาน			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พ.ค. ๐๐๓	นย.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๕๒	นางศิริวรรณ	ณ พัทลุง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๓	นางสาววิลาวัลย์	สินประวรรณกุล	นิติกรชำนาญการพิเศษ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๔	ร้อยตำรวจเอกหญิงพนิดา	โพธิพันธ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๕	นางสาวกัทพร	ยชญูเจริญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๑ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ระบุคุณ ชื่อนามตัวร่วมกับหน่วยงานนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															เม.พ. ๐๐๓	เม.พ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๕๖	นางสาวสุภาภรณ์	วงศ์บุญเจริญวิภา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๗	นางสาวอมร	อรุณพร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๘	นางสาวรัศมี	งามกิจการ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๕๙	นางสาวชนิกา	มทวิระพจน์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

## สรุปผลการประชุมคณะกรรมการไปรษณีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															ณ.พ.ศ. ๐๐๓	ณ.พ.ศ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๖๐	นายนพพล	หัวทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้ใช้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามเส้นทางการการเงินและการก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๖๑	พันตำรวจโทจิกร	จุลกะรัตน์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้ใช้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามเส้นทางการการเงินและการก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๖๒	นายกนกศักดิ์	สุชาติ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้ใช้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามเส้นทางการการเงินและการก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๖๓	นางสาวพิชยา	เรืองศรีเนือก	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้ใช้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามเส้นทางการการเงินและการก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประจวบ ตั้งแต่วันที่หน่วยงานการออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															ณ.พ.ศ. ๐๐๓	ณ.พ.ศ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๖๔	นายภัทรภูมิ	ก้อนลบปิติ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบสวนผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๖๕	นายกฤษฏี	กำปิงทอง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบสวนผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๖๖	นางสาววรัวีร์	สุจารี	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบสวนผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๖๗	นางสาวอัยพรพรรณ	สุรพนาน.หิรัชัย	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบสวนผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บาท.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงวนผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															น.พ.ค. ๐๐๓	น.พ.ค. ๐๐๕	ยังไม่ส่ง		
๖๘	นางสาวณภัตสร	สอนคม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้ให้บริการรายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๖๙	นายอรรถวิฑู	ไครเวรงค์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้ให้บริการรายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๗๐	นางสาวอัญชญา	สุทินราชวิฑู	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้ให้บริการรายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๗๑	นางสาวสุนิสา	ถาเป็นบุญ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้ให้บริการรายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

## สรุปผลการส่งผลการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงข่าวร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พ. ๑๐๓	นย.พ. ๑๐๔	ยังไม่ส่ง		
๗๒	นางสาวณัฐกานต์	จุมปูโละ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	*พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๗๓	นางสาวรุ่งพลอย	ศิริพันธ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	*พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๗๔	นางสาวกัททิรา	ยอดคำเชื้อ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	*พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๗๕	นายอดิสรณ์	วิระสัดย์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	*พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งตรวจวินิจฉัยกรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นม.พค. ๐๐๓	นม.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๓๖	นายศพนนท์	จอมจันทร์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสถาบันทางการเงินและการก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๗	นางสาวรัฐสิพร	และเอม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสถาบันทางการเงินและการก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๘	นางสาวพัชรพร	มาลา	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสถาบันทางการเงินและการก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๓๙	นางสาวกรอภิษร	นันทปทุม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสถาบันทางการเงินและการก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

## สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประจวบ สัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบการฝากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															เม.พ.ค. ๐๐๓	เม.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๘๐	นางสาวกนกกาญจน์	กฤติเชิธร	นิติกรปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๘๑	นางสาวกานติมา	มีชัยกิจ	นิติกรปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๘๒	พันจ่าอากาศเอก อุทัย	จิวิรี	เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๘๓	นางสาวจิราพร	เจตต์คันท์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	"พัฒนาทักษะด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นอ.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															น.พ.ค. ๐๐๓	น.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๘๔	นางสาวมะลิวัลย์	เพ็ญสวัสดิ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ก.ส.	การฝึกอบรม	*พัฒนาศักยภาพด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน* ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของ การปฏิบัติงานกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การเงินและการก่อการร้ายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร	๕ ก.ค. ๖๐	๖ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๘๕	นางสาวเนาวรัตน์	ศิริเพชร	นิติกรชำนาญการพิเศษ	ก.ม.	การฝึกอบรม	*การตรวจสอบสินบนข้ามชาติด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting)* รุ่นที่ ๑	เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเชิงป้องกันปัญหาทุจริต ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เกิดภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต	ณ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๖ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
๘๖	ร้อยเอกวิภากร	ทัฬหะเป็นไทย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ก.ม.	การฝึกอบรม	*การตรวจสอบสินบนข้ามชาติด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting)* รุ่นที่ ๑	เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเชิงป้องกันปัญหาทุจริต ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เกิดภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต	ณ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๖ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
๘๗	นายบรรณวิทย์	ศักดิ์เพชร	นิติกรชำนาญการ	ก.ม.	การฝึกอบรม	*การตรวจสอบสินบนข้ามชาติด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting)* รุ่นที่ ๑	เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเชิงป้องกันปัญหาทุจริต ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เกิดภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต	ณ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๖ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
๘๘	นางศรีอุทพนา	จัตถกัญ	นิติกรชำนาญการ	ก.ม.	การฝึกอบรม	*การตรวจสอบสินบนข้ามชาติด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting)* รุ่นที่ ๑	เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเชิงป้องกันปัญหาทุจริต ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เกิดภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต	ณ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๖ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
๘๙	พันตำรวจโท โสภณ	สุขอร่าม	นิติกรชำนาญการ	ก.ม.	การฝึกอบรม	*การตรวจสอบสินบนข้ามชาติด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting)* รุ่นที่ ๑	เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเชิงป้องกันปัญหาทุจริต ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เกิดภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต	ณ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๖ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
๙๐	นางสาวพัชร์อนันท์	ธัญญศิริ	นิติกรปฏิบัติการ	ก.ม.	การฝึกอบรม	*การตรวจสอบสินบนข้ามชาติด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting)* รุ่นที่ ๑	เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเชิงป้องกันปัญหาทุจริต ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เกิดภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต	ณ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๖ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
๙๑	นายกิติศักดิ์	พรวิมล	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ค.ค.๑	การฝึกอบรม	*การตรวจสอบสินบนข้ามชาติด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting)* รุ่นที่ ๑	เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเชิงป้องกันปัญหาทุจริต ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เกิดภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต	ณ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๖ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นบ.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															เม.พ.ค. ๖๐๓	เม.พ.ค. ๖๐๔	ยังไม่ส่ง		
๓๒	นายชัยวัฒน์	เยี่ยมอุดมวิทย์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คต.๒	การฝึกอบรม	"การตรวจสอบสินบนข้ามชาติด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting)" รุ่นที่ ๑	เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเชิงป้องกันปัญหาทุจริต ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เกิดภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต	ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๖ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
๓๓	นางสาวระโนวรรณ	ไชยดี	นิติกรชำนาญการ	คต.๒	การฝึกอบรม	"การตรวจสอบสินบนข้ามชาติด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting)" รุ่นที่ ๑	เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเชิงป้องกันปัญหาทุจริต ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เกิดภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต	ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๖ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
๓๔	นายปริญญา	โสภณพงศ์พิพัฒน์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๓	การฝึกอบรม	"การตรวจสอบสินบนข้ามชาติด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting)" รุ่นที่ ๑	เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเชิงป้องกันปัญหาทุจริต ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เกิดภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต	ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๖ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
๓๕	นายเสวรา	จิ๋วแสง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๔	การฝึกอบรม	"การตรวจสอบสินบนข้ามชาติด้วยการบัญชีนิติการ (Forensic Accounting)" รุ่นที่ ๑	เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเชิงป้องกันปัญหาทุจริต ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เกิดภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้ส่วนงานของตนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริต	ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๖ ก.ค. ๖๐	๗ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
๓๖	นางสาวกัญญา	อินทรสาร	นิติกรชำนาญการ	คต.๒	การฝึกอบรม	"เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบทรัพย์สิน" ระดับต้น ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาทัศนคติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี	๑๒ ก.ค. ๖๐	๑๓ ก.ค. ๖๐	๘ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	-	✓	✓	✓	-	-	-
๓๗	นางสาวรวรรณีรัตน์	กลัสระนะ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คต.๔	การฝึกอบรม	"เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบทรัพย์สิน" ระดับต้น ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาทัศนคติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี	๑๒ ก.ค. ๖๐	๑๓ ก.ค. ๖๐	๘ วัน	สำนักงาน ป.ป.ช.	-	✓	✓	✓	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๘	นางสาว นดิณี	เห็นพร้อม	ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน	นย.	การประชุม	การตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินผลหลักสูตรและพิธีมอบประกาศนียบัตรและเพิ่มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๒ (ยธก. ๑๒)	เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๒ (ยธก. ๑๒)	ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ	๑๕ ก.ค. ๖๐	๑๕ ก.ค. ๖๐	๑ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	✓	-	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย.พค.
๑๙	นางสาวสุทธาทิพย์	จิบเจียบ	นิติกรชำนาญการพิเศษ	กม.	การประชุม	การตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินผลหลักสูตรและพิธีมอบประกาศนียบัตรและเพิ่มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๒ (ยธก. ๑๒)	เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๒ (ยธก. ๑๒)	ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ	๑๔ ก.ค. ๖๐	๑๔ ก.ค. ๖๐	๑ วัน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	✓	-	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย.พค.
๑๐๐	นางสาวอัญญา	จูดิธรัวรัช	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๐๕	นางสาวอุนิลา	ถาเป็นบุญ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	กส.	การฝึกอบรม	ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๐๖	นางสาวกัทธา	ยอดคำดี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งผลการปฏิบัติงาน ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (บย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ	
															นม.พค. ๐๐๓	นม.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง			
๑๐๓	นายสามารณ	วงศ์คึกฤ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-	
๑๐๔	นายจำลอง	ไผ่ธิดาพิบูล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๐๕	นางสาวชกกร	เฝือกใจแก้ว	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๐๖	นางสาวรสกร	ไชยปิ่นแดง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๐๗	นายวิศรุต	ไม้แตร	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๐๘	นายกฤษวิชัย	จิรพิทักษ์วิชัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ชก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-	-

## สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันเริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้า หลักสูตรเก่า	หมายเหตุ	
															น.พ.ค. ๐๐๓	น.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง			
๑๐๘	นายเป่าวี	เขาวีประจักษ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ช.ก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-	
๑๑๐	นายอุษณันท์	สมิทธธนา	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ช.ก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๑๑	นายปิยะภัทร	เชื่องดี	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ช.ก.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๑๒	นางสาววรรณพร	ปิตตานัง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ค.ศ.๑	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๑๓	นายสุภโชค	เวทแดง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ค.ศ.๑	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๑๔	นายสุวิทย์	แสนสนา	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ค.ศ.๑	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นอ.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นม.พค. ๐๐๓	นม.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๑๕	นายทงศธร	ทัญญู	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	คค.๑	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๑๖	นายรณชัย	เกิดมณี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๒	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๑๗	นายศักดิ์ศักดิ์	สีเสด	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๒	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๑๘	นางสาวชนิชาวรรณ	ไชยดี	นิติกรชำนาญการ	คค.๒	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๑๙	นายณิติกุณี	วงษ์ไชยา	นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ	คค.๒	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๒๐	นายสุวิทย์พร	นิลพันธ์	นิติกรปฏิบัติการ	คค.๒	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

## สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประจวบ สัมมนาพร้อมกันหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นอ.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ	
															น.พ.ค. ๐๐๓	น.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง			
๑๒๑	นางวิลาสิณี	อิมสมบุญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คต.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-	
๑๒๒	นายเผ่าพงษ์	พรหมทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คต.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๒๓	นายธนวัฒน์	วิรินทร์ภูมิ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๒๔	นางสาวพัชรินทร์	มาตรงง่า	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๒๕	นางสาวศุพร	อุทโยธา	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-	-
๑๒๖	นายพิสิฐ	รัตนสิงห์ประรม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คต.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการสังเกตการไปฝึกสอน ประชุม สัปดาห์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักคุณครูเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๒๖๓	นางสาวณัฐสุดา	แก่นน้อย	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๒๖๔	นายสวัสดิ์	จันทร์อำไพพงษ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๓	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๒๖๕	นายอนุภาพ	ศุภเศรษฐศิริ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๔	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๒๖๖	พ.ต.ท.วีระวัฒน์	วรพันธุ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คค.๔	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๒๖๗	นายประสิทธิ์ชัย	มีคู่	นิติกรชำนาญการ	คค.๔	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๒๖๘	นายจักรกฤษ	ผลประสิทธิ์ชัย	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๔	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ปปง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้า หลักสูตร	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๓๓	นางสาวสรวิญญา	สุขมาภ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ต.ต.๔	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๔	นางบุญญา	อัศวรวัฒนา	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ต.ต.๔	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๕	นายเดชา	จิตแสง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ต.ต.๔	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๖	นายภาณุวัฒน์	สุขกิจ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ต.ต.๔	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๗	นายเขตต์	อัศวพัฒน์ภรณ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ต.ต.๔	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๓๘	นายวิรัชวี	นาครัถสุ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	น.ส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งผลการปฏิบัติงานประเมิน ประเมินสัมฤทธิ์ผลกิจกรรมการประกวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			พฤติกรรมเข้า นักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พ.ศ. ๐๐๓	นย.พ.ศ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๓๙	นายธนาพงษ์	อัมลสาย	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	บส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๔๐	นายธราวุธ	แก้วศรีวิชัย	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	บส.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๔๑	นางสาวศุภกาภรณ์	พาดูบง	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	พ.บ.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๔๒	นายภราดร	ทองประศาสน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สอ.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๔๓	นางสาวณนงนเรศ	ภควาทร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	นย.	การฝึกอบรม	"ยุทธวิธีการตรวจค้นจับกุมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุม	ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	๑๗ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๔ วัน	สำนักงาน ป.ป.ง.	✓	-	-	-	-	-	-
๑๔๔	นายจักรพงษ์	เห็นพร้อม	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	คต.๒	การฝึกอบรม	เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐	ณ ห้องมีราเคิล แกรนด์ เอ-บี ชั้น ๔ โรงแรมมีราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร	๑๘ ก.ค. ๖๐	๑๘ ก.ค. ๖๐	๑ วัน	สำนักงาน ป.ป.ส.	✓	-	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปศึกษานานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			ผลวิทยุรเข้า พักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย. พ.ศ. ๐๐๓	นย. พ.ศ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๔๕	นางสาวชนิดาพร	ภูริธร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การประชุม	"การจัดการความรู้ (KM) กรณีวัดพระธรรมกาย"	เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจค้นวัดพระธรรมกาย ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แต่ละจุดจนสะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพต่อไป	ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามารการเดินส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร	๑๙ ก.ค. ๖๐	๑๙ ก.ค. ๖๐	๑ วัน	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย. พ.ศ.
๑๔๖	นายจินดา	ลีลาโส	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การสัมมนา	การประชุมความร่วมมือตรวจสอบทรัพย์สินตามมาตรการรับทรัพย์สินประจำปี ๒๕๖๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบทรัพย์สินในการตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สินสืบคืนสหชาติ	ณ จังหวัดกระบี่	๑๙ ก.ค. ๖๐	๒๑ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ส.	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย. พ.ศ.
๑๔๗	นายสงวนพงษ์	คำบุญภา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การสัมมนา	การประชุมความร่วมมือตรวจสอบทรัพย์สินตามมาตรการรับทรัพย์สินประจำปี ๒๕๖๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบทรัพย์สินในการตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สินสืบคืนสหชาติ	ณ จังหวัดกระบี่	๑๙ ก.ค. ๖๐	๒๑ ก.ค. ๖๐	๒ วัน	สำนักงาน ป.ป.ส.	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย. พ.ศ.
๑๔๘	นายสิทธิพล	สูงเนินวุฒิ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	คต.๑	การสัมมนา	โครงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่และปรึกษาหารือปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	๒๐ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๑ วัน	ศาลแพ่ง	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย. พ.ศ.
๑๔๙	นายนิพนธ์	จรรยา	นิติกรชำนาญการ	คต.๒	การสัมมนา	โครงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่และปรึกษาหารือปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	๒๐ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๑ วัน	ศาลแพ่ง	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย. พ.ศ.
๑๕๐	นางสาวศุภานา	บ้านพรินทร์	นิติกรชำนาญการ	คต.๓	การสัมมนา	โครงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่และปรึกษาหารือปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	๒๐ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๑ วัน	ศาลแพ่ง	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย. พ.ศ.
๑๕๑	นางจตุรภัทร	จัดศิริ	นิติกรชำนาญการ	กม.	การสัมมนา	โครงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่และปรึกษาหารือปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	๒๐ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๑ วัน	ศาลแพ่ง	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย. พ.ศ.
๑๕๒	นางสาวอรอนงค์	ทั้งศิริ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การสัมมนา	โครงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่และปรึกษาหารือปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	๒๐ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๑ วัน	ศาลแพ่ง	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย. พ.ศ.

## สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๑๐๓	นย.พค. ๑๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑๕๓	นางสาวรังษิษา	คำคำ	นิติกรปฏิบัติการ	กม.	การประชุม	การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน	เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการกำหนดยุทธศาสตร์ฯ ด้านการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนำข้อมูลที่ได้รับไปจัดทำแผนงาน โครงการด้านการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ณ โรงแรมที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	๒๐ ก.ค. ๖๐	๒๐ ก.ค. ๖๐	๑ วัน	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	✓	-	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย.พค.
๑๕๔	นางสาวอุษิตวรา	วงศ์ชิตวราณ	นิติกรชำนาญการ	กม.	การสัมมนา	"แชร์ลูกโซ่ : พันธนาการที่ยังปลดไม่พ้น"	เพื่อเสวนาเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่	ณ ห้องแกรนด์ริชดา ชั้น ๕ อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	๒๑ ก.ค. ๖๐	๒๑ ก.ค. ๖๐	๑ วัน	สำนักงานศาลยุติธรรม	✓	-	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย.พค.
๑๕๕	นางสาวอัจฉรา	ทองศรี	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	ชก.	การสัมมนา	"แชร์ลูกโซ่ : พันธนาการที่ยังปลดไม่พ้น"	เพื่อเสวนาเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่	ณ ห้องแกรนด์ริชดา ชั้น ๕ อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	๒๑ ก.ค. ๖๐	๒๑ ก.ค. ๖๐	๑ วัน	สำนักงานศาลยุติธรรม	✓	-	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย.พค.
๑๕๖	นายพงศธร	ทับชุม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คค.๑	การสัมมนา	"แชร์ลูกโซ่ : พันธนาการที่ยังปลดไม่พ้น"	เพื่อเสวนาเกี่ยวกับเรื่องแชร์ลูกโซ่	ณ ห้องแกรนด์ริชดา ชั้น ๕ อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร	๒๑ ก.ค. ๖๐	๒๑ ก.ค. ๖๐	๑ วัน	สำนักงานศาลยุติธรรม	✓	-	-	-	-	-	การประชุมสัมมนาไม่ต้องรายงานผล นย.พค.

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ นย. ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งหมด ๒๕ ราย แยกเป็นประชุม ๔ ราย ฝึกอบรม ๑๔ ราย สัมมนา ๘ ราย จากโครงการทั้งหมดจำนวน ๘ หลักสูตร

